

Số: /BC-VP

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH:

- Lãnh đạo xây dựng, triển khai chương trình công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2022. Chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu và các điều kiện để tham mưu phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh tham dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất; tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự án Luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại các kỳ họp bằng các hình thức phù hợp. Kết quả Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với 04 dự án Luật¹ và 01 Nghị quyết; Lấy ý kiến góp ý bằng văn bản 03 dự án Luật²; góp ý nội dung, chương trình kỳ họp; đề xuất các nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp;...

- Tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề theo kế hoạch đề ra³; báo cáo kết quả giám sát gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Qua các cuộc giám sát có 29 kiến nghị đối với Trung ương và 25 kiến nghị đối với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

- Thực hiện tốt chức năng giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét, góp ý kiến các báo cáo của Quốc hội; Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; báo cáo Kết quả hoạt động giám sát năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh; đề xuất Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo hàng tuần về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Tỉnh:

- Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giữ, tạm giam, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, miễn chấp hành án phạt tù và mô

¹ Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp và dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

² Luật Cảnh sát cơ động; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Điện ảnh.

³ Giám sát các chuyên đề gồm: giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

hình “Câu lạc bộ Người hoàn lương” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về công tác thu học phí; quy định danh mục thu, mức thu các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND Tỉnh xem xét quyết định.

- Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND các cấp; Báo cáo sơ kết⁴, tổng kết⁵ theo yêu cầu của Trung ương và của Tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương và địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016-2020 theo luật định; Báo cáo và thông báo kết luận kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2019-2022; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND Tỉnh; Báo cáo kết quả tiến độ án có điều kiện thi hành từ năm 2015 trở về trước, án liên quan đến quyền sử dụng đất có điều kiện thi hành từ năm 2018 trở về trước còn tồn đọng.

- Tổ chức họp trao đổi, rút kinh nghiệm công tác phối hợp giữa các cơ quan UBND Tỉnh, UBMTTQVN Tỉnh để thống nhất biện pháp khắc phục một số khó khăn, hạn chế trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp HĐND Tỉnh, công tác tiếp xúc cử tri và một số hoạt động khác có liên quan.

- Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm chấn chỉnh đối với một số nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục trình các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND Tỉnh; Chuẩn bị nội dung⁶ phục vụ kỳ họp đột xuất, kỳ họp thứ tư HĐND Tỉnh khoá X theo quy định; Cho một số chủ trương về xây dựng Nghị quyết đối với đề nghị của UBND Tỉnh⁷.

- Thăm, làm việc với một số địa phương cấp huyện để nắm thêm một số nội dung phục vụ cho hoạt động thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tư.

3. Công tác thông tin, dân nguyện

- Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện theo quy định. Đã tiếp và hướng dẫn

⁴ Báo cáo sơ kết 03 năm Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền theo yêu cầu Trung ương.

⁵ Báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực.

⁶ Tổ chức họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp; thông tin UBND Tỉnh nội dung đăng ký trình tại kỳ họp; tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; phân công các Ban thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp; đề nghị đại biểu đăng ký chất vấn tại kỳ họp; kế hoạch tổ chức họp Tổ đại biểu HĐND Tỉnh để thảo luận, đóng góp văn kiện; phúc đáp đề nghị của UBND Tỉnh bổ sung nội dung thông qua tại kỳ họp; báo cáo kết quả tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp và xây dựng dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND Tỉnh; dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND Tỉnh trình tại kỳ họp; báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; ban hành thư mời khách dự, triệu tập đại biểu tham dự kỳ họp...

⁷ Các văn bản của UBND Tỉnh: Công văn số 282/UBND-THVX ngày 24/5/2022 về việc xin chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học ở nước ngoài đến năm 2025; Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 31/5/2022 về việc xây dựng Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030; Công văn số 205/UBND-KT ngày 10/6/2022 về việc xin ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

22 lượt công dân; tiếp nhận 113 đơn; xử lý chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền 60 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân 25 đơn; lưu 28 đơn; nhận trả lời phúc đáp của các cơ quan: 36 đơn. Phần lớn các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đều được phân loại, xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và hướng dẫn, trả lời cho công dân theo quy định. Đồng thời, thường xuyên rà soát, theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả giải quyết đối với các đơn đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; thực hiện Báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng; báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND Tỉnh gửi đến Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo định kỳ để lấy ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp của Quốc hội đối với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ngành Tỉnh và cử tri 12 huyện, thành phố để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; Tổ chức 03 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề⁸. Qua đó, đã ghi nhận 99 lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND Tỉnh; tăng cường phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả của chuyên mục: “Đại biểu dân cử với cử tri” phát sóng định kỳ hàng tháng trên sóng của Đài PT-TH Đồng Tháp.

- Duy trì cập nhật các thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành; đăng tải tin, bài tuyên truyền về hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND trên Trang thông tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, lãnh đạo HĐND Tỉnh qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; thăm chúc Tết các đơn vị liên quan, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid 19... trên địa bàn Tỉnh.

4. Công tác hành chính, tổ chức, quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bộ phận văn thư đã tiếp nhận 3.039 văn bản đến, phát hành 502 văn bản đi. Phân loại và chuyển đến lãnh đạo xử lý kịp thời, không có văn bản tồn đọng.

⁸ Tiếp xúc cử tri là lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Trại giam Cao Lãnh (thuộc Bộ Công an) để nghe báo cáo về hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân; góp ý cho dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Tiếp xúc cử tri là công chức, viên chức ngành Y tế trên địa bàn Tỉnh để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Y tế, đồng thời lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Tiếp xúc cử tri là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cấp tỉnh, huyện, xã về tình hình thực hiện pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở; đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp xúc cử tri chuyên đề về tình hình hoạt động của ngành, những khó khăn, vướng mắc cần đề xuất, kiến nghị, đồng thời lấy ý kiến góp ý chuyên sâu dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

- Ban hành Quyết định về công tác tổ chức⁹, thi đua, khen thưởng¹⁰, kinh phí¹¹ theo quy định; Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng; ...

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2022; Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Kế hoạch tự kiểm tra tài chính năm 2022; Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh năm 2022; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Kế hoạch tuyển dụng công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

- Báo cáo kết quả công tác năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Văn phòng; Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng; Báo cáo kết quả công tác và chương trình công tác tháng, 6 tháng của Văn phòng; Báo cáo theo yêu cầu của các đơn vị có liên quan¹².

Đảm bảo về kinh phí, các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị do cơ quan tổ chức; các cuộc họp, hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp của trung ương và địa phương; các cuộc khảo sát, giám sát, TXCT và các hoạt động khác của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND Tỉnh.

5. Nhận xét, đánh giá:

a) Những kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Hoạt động của Văn phòng từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức; công chức, người lao động Văn phòng đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tham mưu, tổ chức phục vụ tốt công tác lấy ý kiến xây dựng

⁹ Quyết định về việc phân công công chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ Kế toán cơ quan đối với bà Lê Thị Kim Yến; Quyết định về việc điều động bà Lê Thị Kim Yến đến công tác tại Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

¹⁰ Quyết định tặng danh hiệu lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Tập thể Lao động tiên tiến và tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng.

¹¹ Quyết định thực hiện cắt giảm dự toán và tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Luật Ngân sách nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh năm 2021; Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của Văn phòng Quốc hội giao cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Quyết định về việc công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định về việc kiểm tra công tác tài chính năm 2022; Quyết định về việc chỉ định Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”; Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022...

¹² Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021; Báo cáo kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung; Báo cáo về việc thực hiện chính sách, Pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước giai đoạn 2016 - 2021; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí năm 2021; Báo cáo kết quả công tác tháng 01, chương trình công tác tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước, trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết; Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về các nội dung thanh tra theo Kế hoạch năm 2022 của Bộ Nội vụ.

pháp luật, các hoạt động khảo sát, giám sát, tham vấn, tiếp xúc cử tri... của Đoàn ĐBQH, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh đảm bảo nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra;...

b) Khó khăn, hạn chế tồn tại

Công tác tham mưu, phục vụ chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh đôi lúc còn bị động, chưa kịp thời; công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri có nơi chưa thật sự tốt; việc tham mưu, theo dõi, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh chưa đạt yêu cầu như mong muốn; việc báo cáo kết quả khảo sát, giám sát có lúc còn chậm;...

c) Nguyên nhân: Do một số cơ quan chuyên môn chưa thật sự chủ động trong công tác xây dựng dự thảo nghị quyết, gửi hồ sơ, thủ tục trình dự thảo nghị quyết. Sau khảo sát, giám sát, có một số trường hợp phải chờ cơ quan được giám sát báo cáo bổ sung theo yêu cầu của Đoàn giám sát nên công tác xây dựng và ban hành báo cáo giám sát còn chậm;...

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH Tỉnh:

- Tổ chức họp Đoàn ĐBQH Tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

- Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát đối với các chuyên đề giám sát trong 6 tháng đầu năm của Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, 6 tháng cuối năm, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, khảo sát từ 01 đến 02 chuyên đề.

- Tham gia các Đoàn giám sát của các Ủy ban của Quốc hội về làm việc tại địa phương.

- Chuẩn bị nội dung, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV tại Hà Nội.

2. Tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Tỉnh:

- Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND Tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND Tỉnh nhằm bảo đảm thực hiện tốt Quy chế hoạt động đã đề ra.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

- Rà soát kịp thời đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, chính sách cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương mới ban hành.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ: Họp Thường trực, kỳ họp Hội đồng nhân dân Tỉnh; Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND Tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố; các hoạt động tham vấn, khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh trong 06 tháng cuối năm 2022.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

3. Công tác thông tin, dân nguyện

Tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND Tỉnh:

- Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại cơ quan, theo Quy chế phối hợp hoặc đột xuất theo quy định.

- Kế hoạch tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X. Theo dõi tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định

- Quy trình tiếp công dân và quy trình xử lý khi công dân gây rối tại Trụ sở cơ quan; xây dựng báo cáo công tác dân nguyện tháng 06/2022 gửi đến Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Tập trung phục vụ tốt kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin kỳ họp; chuẩn bị Video clip phục vụ công tác tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp. Cập nhật, gửi tài liệu cho đại biểu trước và sau Kỳ họp.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”; phối hợp xây dựng video clip phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri; xây dựng video clip báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 để phục vụ tại kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X.

4. Công tác hành chính, tổ chức, quản trị

- Thực hiện quy trình tiếp theo trong tuyển dụng công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

- Theo dõi, thực hiện các thủ tục đề nghị nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, người lao động theo quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo đảm bảo theo Kế hoạch và vị trí việc làm.

- Hướng dẫn công tác bình xét thi đua, khen thưởng của Thường trực HĐND Tỉnh và của Văn phòng năm 2022.

- Tiếp nhận, xử lý, luân chuyển văn bản đến và phát hành văn bản đi đúng quy định; phát hành kịp thời các văn bản, tài liệu; thực hiện công tác lưu trữ, quản lý tài liệu.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND Tỉnh.

- Xây dựng dự toán, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hàng tháng báo cáo lãnh Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND Tỉnh; dự trù kinh phí chi hoạt động, thực hiện thanh quyết toán tạm ứng với kho bạc theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Các Ban của HĐND Tỉnh;
- Lãnh đạo, CBCC, NLĐ Văn phòng;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Mai Ngọc Dinh